

# Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Triển khai nhiều mô hình tiết kiệm theo gương Bác, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh góp phần không nhỏ giúp nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Phụ nữ xã Đông Quang (Đông Hưng) mở heo tiết kiệm.

Gia đình có nghề làm hương nên mỗi ngày bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, thôn Hồng Phong, xã Đông Quang (Đông Hưng) trích lợi nhuận thu được để nuôi heo tiết kiệm. Có ngày vài nghìn đồng, có ngày 10.000 - 20.000 đồng. Bà Quỳnh cho biết: Tôi tiết kiệm để dành cho con học hành và trích một phần nhỏ cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó hướng các con mình có tính tiết kiệm từ bé.

Cùng với bà Quỳnh, học và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, 3 năm qua có hơn 180 cán bộ, hội viên, phụ nữ ở xã Đông Quang đã tham gia mô hình nuôi heo tiết kiệm với số tiền được hơn 450 triệu đồng. Tùy theo hoàn cảnh từng gia đình, các bà, các chị tiết kiệm chi tiêu, mỗi ngày từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng để nuôi heo.

Bên cạnh mô hình nuôi heo tiết kiệm, nhiều chi hội phụ nữ trong tỉnh duy trì mô hình hũ gạo tiết kiệm tình thương. Bà Vũ Thị Sửu, thôn Đường Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho biết: Từ ngày chi hội phát động mô hình hũ gạo tiết kiệm tình thương, phụ nữ trong thôn rất nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi tháng chúng tôi tự nguyện đóng góp mỗi người 1kg gạo để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Còn bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Thái Hòa, xã Bình Định (Kiến Xương) chia sẻ: Tôi gom góp chai, lọ nhựa, bia carton, vỏ lon bia... để bán lấy tiền cùng với phụ nữ trong xã giúp các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

quỹ đến tất cả cán bộ, hội viên. Việc đầu tiên là thực hiện phân loại rác thải hữu cơ và vỏ cơ ngay tại gia đình. Từ những rác thải vỏ cơ phân ra hai loại: loại không thể tái sử dụng như gạch, vữa... sẽ thu gom lại để vận chuyển ra bãi rác để xử lý; loại có thể tái sử dụng như vỏ chai, lon bia, sắt vụn, bia giấy... chị em sẽ thu gom lại. Ban Chấp hành Hội LHPN xã phụ trách việc cân đo, ghi chép và bán phế liệu. Số tiền này đã tặng các gia đình khó khăn sửa nhà, mua con giống.

Bà Phạm Thị Huệ, thôn Hưng Đạo Đông, xã Đông Quang (Đông Hưng) cho biết: Con tôi bị tim bẩm sinh và nhiều bệnh khác nữa nên sức khỏe yếu, tôi nghĩ làm để ở nhà chăm con. Hiện giờ, cả gia đình trông chờ vào thu nhập thợ xây của chồng tôi. Thấu hiểu hoàn cảnh, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội LHPN xã đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn. Tôi được biết Hội đã trích một phần từ mô hình nuôi heo tiết kiệm của chi em phụ nữ để trợ giúp, tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Học Bác từ những điều giản dị nhất, "tiết kiệm từ những việc nhỏ thì sẽ thành việc lớn". Mỗi cán bộ, hội viên nòng cốt đi đầu trong việc này. Toàn tỉnh đã có 924 tổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; có hơn 600 mô hình tiết kiệm từ thu gom phế liệu với số tiền thu được hơn 1 tỷ đồng; có hơn 1.000 tổ tiết kiệm vay vốn với số tiền 74 tỷ đồng. Là đơn vị đầu tiên của huyện Vũ Thư triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hội bảo vệ môi trường, đến nay, Hội LHPN xã Duy Nhất đã thu gom được gần 10 tấn phế liệu các loại, bán và thu về hơn 65 triệu đồng. Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Xuất phát từ thực tế sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều phế liệu thải ra (nếu không được thu gom sẽ gây ô nhiễm môi trường và lãng phí), vì vậy tôi đã phát động phong trào thu gom phế liệu gây

XUÂN PHƯƠNG

# QUỲNH PHỤ Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân

Để bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân, thời gian qua, các nhà máy, trạm cấp nước sạch trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp.

Nhà máy nước sạch An Đông đi vào hoạt động từ năm 2016 với công suất thiết kế 6.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho hơn 10.000 hộ dân thuộc 5 xã: An Đông, An Thái, An Cầu, An Hiệp, An Ninh. Với công nghệ lắng lọc Lamem nhập từ châu Âu do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ khi đi vào hoạt động đến nay nhà máy luôn bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. Ông Phạm Văn Tấn, trưởng phòng kỹ thuật, nhà máy nước sạch An Đông cho biết: Nước sạch của nhà máy lấy nước mặt nổi từ sông Luộc, thông qua quy trình lắng lọc Lamem gồm 9 bước với những ưu điểm lọc nhanh, không qua các khâu sơ lắng nên bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng nước cung cấp. Để bảo đảm nguồn nước sạch, trước khi cung cấp đến người dân, hàng ngày cán bộ kỹ thuật tiến hành một số kiểm tra, mỗi tháng một lần gửi mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra và đều đặn 3 tháng/lần Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về lấy mẫu kiểm tra để bảo đảm các quy chuẩn. Cùng với thực hiện đúng quy trình cấp nước sạch, định kỳ 6 tháng cán bộ, nhân viên thu rửa bể để cung cấp nguồn nước tốt nhất đến người dân.

phục các đoạn xuống cấp của toàn bộ hệ thống đường ống đồng thời bảo đảm đường các trạm bơm, bảo đảm cấp nước sinh hoạt ổn định cho khách hàng. Ông Hoàng Văn Lai, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn chia sẻ: Xác định được tầm quan trọng của nguồn nước sạch, nhà máy đầu tư dây chuyền hiện đại, thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng. Những đoạn đường ống xuống cấp hay do người dân sơ ý làm rơi vỡ đều được khắc phục kịp thời. Nhờ thực hiện tốt công tác đầu tư, lắp đặt cũng như các phương án kỹ thuật vận hành nên nước sạch được cung cấp ổn định đến tất cả các hộ dân của 16 xã. Bên cạnh việc cung cấp nước ổn định, đơn vị còn làm tốt công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nước, bảo đảm nước cung cấp đến từng hộ dân sạch và an toàn.

Giao có 5 người, trung bình mỗi tháng dùng 10 - 12m<sup>3</sup> nước. Qua nhiều năm sử dụng nước sạch của nhà máy nước sạch Quỳnh Giao, ông và các thành viên trong gia đình thấy rất yên tâm. Ông Bình tâm sự: Gia đình tôi nhiều năm sử dụng nước của nhà máy nước sạch Quỳnh Giao, tôi thấy chất lượng nước bảo đảm, nước ít khi bị cặn, kể cả vào những đợt cao điểm nắng nóng.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 6 nhà máy nước và 3 trạm cấp nước cho trên 71.000 hộ dân của 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chia sẻ: Để có nguồn nước sạch tốt nhất, hàng năm UBND huyện đều có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cấp đủ nước sạch cho người dân sử dụng; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo

Gia đình ông Nguyễn Quang Bình, xã Quỳnh



Kiểm tra hệ thống cấp nước tại nhà máy nước sạch Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

NGUYỄN CƯỜNG

# Chăm lo bữa ăn ca cho người lao động



Chuẩn bị bữa ăn ca cho người lao động tại Công ty TNHH Quốc tế SH (Thái Thụy).

Xác định bữa ăn ca có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe người lao động (NLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, góp phần bảo đảm sức khỏe NLĐ, tăng năng suất, hiệu quả làm việc.

Với hơn 1.000 công nhân, Công ty TNHH Leader Win Shoes, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cho công nhân. Bà Trần Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công ty đang cung cấp bữa ăn ca miễn phí cho công nhân mức 20.000 đồng/bữa. Công ty luôn lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thực đơn phong phú. Bên cạnh đó, bảng công khai tiêu chuẩn bữa ăn từng ngày gồm thực phẩm, đơn giá, số lượng, số tiền được ghi cụ thể và niêm yết tại nhà ăn của Công ty để công nhân biết được chất lượng bữa ăn của mình. Ngoài ra, Công

ty cũng chia công nhân thành 2 lớp ăn, mỗi lớp ăn cách nhau từ 20 - 30 phút để bảo đảm không gian thoáng mát, sạch sẽ cũng như chất lượng bữa ăn. Ông Đặng Minh Khu, công nhân Công ty TNHH Leader Win Shoes chia sẻ: Mỗi bữa ăn ca của chúng tôi có 1 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và thay đổi món ăn theo ngày. Thức ăn ngon, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp chúng tôi có đủ sức khỏe, yên tâm làm việc. Với Công ty TNHH Quốc tế SH, cụm công

nh nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy), việc chăm lo bữa ăn ca cho NLĐ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Hiện nay, mỗi bữa ăn ca tại Công ty là 18.000 đồng/suất. Mỗi bữa ăn, nhà bếp đều chuẩn bị thực đơn có thịt, cá, trứng... bảo đảm dinh dưỡng; ăn bốc thoáng mát, sạch sẽ. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ngoài những bữa ăn ca hàng ngày, 1 tháng Công ty sẽ có 1 bữa ăn đặc biệt cho NLĐ gồm các món: tôm chiên, đùi gà rán, sữa chua và món tráng miệng... Những ngày nắng nóng còn có nước mát, kem cho NLĐ giải nhiệt. Bên cạnh đó, Công ty tuyển chọn đầu bếp uy tín; nguồn thực phẩm đầu vào được Công ty ký kết với những đơn vị cung cấp đủ điều kiện. Quá trình chuẩn bị bữa ăn cho NLĐ được phòng y tế của Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tham mưu lãnh đạo Công ty tiếp tục nâng giá trị bữa ăn ca từ 18.000 đồng/suất lên 20.000 đồng/suất.

Bà Vũ Thị Ánh, công nhân Công ty cho biết: Bữa ăn ca của Công ty rất ngon, thực đơn được thay đổi thường xuyên, các món ăn đều được nấu từ nguyên liệu tươi ngon. Điều mà tôi yên tâm nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm. Khay đựng đồ ăn đều bằng inox.

Bếp ăn luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Các chi nấu bếp được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, găng tay, tạp dề, mũ, khẩu trang... trong lúc nấu, chia thức ăn nên chúng tôi rất yên tâm.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 70% doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ có giá trị từ 18.000 đồng/suất trở lên. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chế độ ăn ca đạt và cao hơn định mức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để ra như Công ty TNHH Phúc Mậu (Đông Hưng), Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Hải Hùng (Vũ Thư), Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng (Quỳnh Phụ)... Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Chúng tôi luôn xác định sức khỏe của NLĐ góp phần quan trọng tạo nên "sức khỏe" của doanh nghiệp. Do đó, để tiếp tục nâng chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/1/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/2/2016 về "Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ"; Kết luận số 04/KL-BCH, ngày 20/1/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực

Nghị quyết số 9b/NQ-BCH, ngày 23/8/2016 về "Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới", bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở chủ động ra soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể. Lựa chọn những nội dung thiết thực liên quan đến đoàn viên, NLĐ để tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về chất lượng bữa ăn ca, bảo đảm an toàn thực phẩm, tiền lương... Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở về đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn ca của NLĐ tại các doanh nghiệp, đưa nội dung thực hiện Kết luận số 03, Kết luận số 04 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm. Phần đầu nâng mức ăn ca của NLĐ tại các doanh nghiệp đạt từ 18.000 đồng trở lên theo đúng tinh thần Nghị quyết 7c/NQ-BCH, ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

THU HOÀI

## THƯ VIỆN TỈNH Trao tặng 200 cuốn sách cho Trường Tiểu học An Đông

Hưởng tới tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, sáng ngày 25/9, tại Trường Tiểu học An Đông (Quỳnh Phụ), Thư viện tỉnh trao tặng thư viện nhà trường 200 cuốn sách. Đây là những cuốn sách có nội dung về giáo dục kỹ năng sống, khám phá khoa học, lịch sử, truyện cổ tích, tập thơ, câu đố thiếu nhi... phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu của học sinh tiểu học, qua đó phát huy hiệu quả trong các giờ đọc sách của các em. Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học An Đông thường xuyên quan tâm tổ chức đa dạng hoạt động phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Đồng thời, đây cũng là đơn vị có nhiều học sinh đạt giải tại cuộc thi đại sứ văn hóa đọc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích dành cho học sinh sáng tác câu chuyện và thơ khuyến học hay nhất của cuộc thi.

TÚ ANH

## Hỗ trợ kinh phí giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Làng trẻ em SOS Thái Bình vừa tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở và nước sạch cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hưng Hà. Làng trẻ em SOS Thái Bình đã hỗ trợ gia đình cháu Sơn 65 triệu đồng và cháu Chi 5 triệu đồng để làm nhà ở và công trình nước sạch. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà hỗ trợ gia đình cháu Sơn 15 triệu đồng; cùng với sự chung tay, giúp đỡ của anh em, họ hàng để giúp gia đình cháu có căn nhà mới khang trang, kiên cố hơn. Đây là việc làm ý nghĩa của Làng trẻ em SOS Thái Bình cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà để giúp gia đình cháu Sơn và cháu Chi vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

DUY TÙNG